

ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่ายู่ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรมในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองนราธิวาส

Author: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชมา สุวรรณกาญจน์

Research Field: สังคมศาสตร์(การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)

Degree: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

Department: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Mailing address : 68 ซอย บุญมี ถ.สุริเยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

Email: ask2031@hotmail.com phone No: 087-3988399 Fax No : 073-513-886

บทคัดย่อ :

ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่ายู่ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่ายู่เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การวิจัยนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมุ่งศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่ายู่ของศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส รวมทั้งเปรียบเทียบศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่ายู่ ตลอดวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่ายู่ของศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างได้แก่แกนนำศูนย์เด็กเล็กน่ายู่ แกนนำผู้ปกครอง แกนนำชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครอง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสำรวจสัมภาษณ์ สังเกต การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุป ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่ายู่ของศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีศักยภาพในด้านการจัดสิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภัยสูงสุด อยู่ในระดับ ดี รองลงมาคือ ศักยภาพในด้านการบริการอาหารสะอาดปลอดภัย ศักยภาพในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ศักยภาพในด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ศักยภาพของแกนนำในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่ายู่ ศักยภาพการดูแลเด็กปฐมวัยตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรม และศักยภาพของผู้ปกครองในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่ายู่ ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับดีเช่นกัน ส่วนศักยภาพในด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่ายู่มีค่าต่ำสุด อยู่ในระดับพอใช้และเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่ายู่ของศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่ายู่ ประกอบด้วย ประสพการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ระยะเวลาปฏิบัติงาน ความพร้อมด้านทรัพยากร การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง การมีส่วนร่วมของชุมชน และการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมทั้งการควบคุมกำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

คำสำคัญ : ศักยภาพ การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่ายู่ บริบททางสุขภาพและวัฒนธรรม